

THAI – Video 03 – How to apply for a Protection Order

คำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้าน เป็นคำสั่งที่ศาลออกให้เพื่อหยุดการข่มขู่หรือการกระทำรุนแรงในบ้านและครอบครัว

ตำรวจ เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นคำขอคำสั่งฯ แทนคุณได้

หรือคุณยื่นขอด้วยตัวเองก็ได้

ตำรวจสามารถยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้เช่นกัน เพื่อคุ้มครองคุณจนกว่าศาลจะออกคำสั่งที่มีระยะเวลายาวนานกว่านั้นให้

เมื่อตำรวจได้ยื่นคำขอคำสั่งคุ้มครองแทนคุณ อัยการจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อในศาล

สามารถยื่นคำขอคำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านได้ที่สำนักทะเบียนศาลมาจิสเตรท

และคุณสามารถยื่นคำขอโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

คำขอนั้นเป็นเอกสารทางกฎหมาย

ให้คุณขอคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้คำสั่งคุ้มครองนั้นระบุเงื่อนไขที่เหมาะสมกับความจำเป็นด้านความปลอดภัยของคุณ

มีหน่วยงานให้บริการทางกฎหมายหลายแห่งที่ช่วยคุณได้ รายชื่อระบุไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว

โปรดตอบทุกคำถามในแบบฟอร์ม

คุณจะต้องบรรยายความรุนแรงในบ้านที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการข่มขู่และวันเวลาและที่เกิดเหตุ

ให้รายละเอียดมากเท่าที่คุณทำได้ รวมถึงวันที่ด้วยถ้าคุณจำได้ แนบหน้าบรรยายรายละเอียดเพิ่มไปกับคำขอได้

ในแบบฟอร์มจะถามว่าคุณต้องการระบุชื่อลูกๆ ไว้ในคำสั่งคุ้มครองหรือไม่ - เพราะเมื่อมีการออกคำสั่ง ลูกๆ ก็จะได้รับความปลอดภัยตามเงื่อนไขเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการการคุ้มครองโดยเร็วที่สุด ให้แจ้งนายทะเบียนขณะที่คุณยื่นคำขอ

คุณและทนายความของคุณสามารถร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ ซึ่งศาลสามารถพิจารณาอย่างเร่งด่วนได้ และบ่อยครั้งก็ทำในวันที่ยื่นขอ

ถ้าคุณมีได้กำลังขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว นายทะเบียนจะกำหนดวันที่ขึ้นศาลที่เร็วที่สุดให้ โดยให้เวลาจำเลยได้รับคำขอนั้นด้วย

วันที่ทั้งสองฝ่ายต้องมาขึ้นศาลจะปรากฏอยู่บนคำขอ

ตำรวจจะส่งคำขอและคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้จำเลย

ถ้ามีการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ตำรวจจะอธิบายว่าคำสั่งนี้มีความหมายต่อจำเลยอย่างไร

เมื่ออยู่ในศาล ถ้าจำเลยบอกศาลว่าไม่ตกลงด้วย ผู้พิพากษาจะต้องกำหนดวันที่ใหม่เพื่อเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าจะออกคำสั่งคุ้มครองขั้นสุดท้ายหรือไม่

แม้จำเลยไม่มาศาล ก็ยังสามารถออกคำสั่งคุ้มครองได้

ตำรวจไม่สามารถบังคับตามคำสั่งคุ้มครองและคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้จนกว่าจะได้แจ้งจำเลยเกี่ยวกับคำสั่งนั้นแล้ว

จำไว้ว่า เมื่อตกอยู่ในอันตราย ให้โทรหาตำรวจที่เบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์